


สวัสดีครับ เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่าน

- เริ่มเดือนเมษายน 2559 อากาศร้อน ก็มีเรื่องร้อนมาคุย อาจจะทำให้มีความรู้สึกดี หรือร้อนๆ ก็คิดกันเองก็แล้วกัน ดังนี้ ครับ
- เรื่องแรก การมีคำสั่ง คสช. 10/2559 และคำสั่ง 11/2559 สำคัญ คือ มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค มี รมต. เป็นประธาน ให้ยุบกรรมการเขตพื้นที่ (กพท.) และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ทุกเขต และให้มี “กศจ” (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด) มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีคณะกรรมการ 22 คน ทำหน้าที่แทน โดยมีศึกษาธิการจังหวัด (ผอ. สพท. สพบ. เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่) เป็นกรรมการและเลขานุการ ในเขตพื้นที่ งานที่ต้องเป็นอำนาจของ กพท. และ อ.ก.ค.ศ. นโยบาย แผน และงานบริหารบุคคล ก็จะไปอยู่ที่ “กศจ” แทน
- สพม.14 มีเขต 3 จังหวัด ก็ต้องทำหน้าที่เสนองานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 จังหวัด ก็ต้องเหนื่อยกันหน่อย ขณะนี้กำลังสรรหากรรมการ ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการให้ครบในวันศุกร์นี้ (8 เม.ย. 59) เพราะมีเรื่องที่ต้องให้ความเห็นชอบ และเขตต้องดำเนินการต่อ เช่น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ การเรียกบรรจุครู การอนุมัติให้โรงเรียนเก็บเงินบำรุงการศึกษา เรื่องบรรจุครู เรื่องอนุมัติวิทยฐานะ ซึ่งต้องหยุดไปก่อน เพราะเรื่องเหล่านี้ก็ต้องผ่านกรรมการ จำต้องเบิกเงินเดือนที่จะเลื่อนช้อออกไป อีกหลายเรื่อง สพม.14 ก็พยายามเร่งอยู่ เพราะเป็นข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก็ไม่ได้ยุบนะ อยู่ปกติแต่ต่อไปก็ต้องแยกให้มีทุกจังหวัด

- 
- ขอขอบคุณอย่างยิ่ง สำหรับการพยายามยกผลสัมฤทธิ์ของเรา สพม.14 ที่ต้องมีวิธีการหลากหลายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนของครูที่จัดได้ตรงมาตรฐานการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระ จนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) อยู่ในลำดับที่ดี คือ ม.3 อยู่ในอันดับที่ 4 ของ สพม. (42 เขต) และ ม.6 อยู่ในลำดับที่ 3 ของประเทศ (42 เขต) ถ้าไม่นับ กทม. เราก็อยู่อันดับ 1 ของประเทศ นี่เป็นผลจากความเข้าใจ ของผู้บริหารและครูที่จะสร้างคุณภาพที่วัดได้ แต่ในส่วนอื่นๆ คุณธรรม การมีระเบียบวินัย ก็อยู่ในระดับที่ดีเช่นกัน ต้องขอขอบคุณและยินดีร่วมกันครับ
 - ในช่วงสงกรานต์และเริ่มต้นในวันปีใหม่ไทย ก็ขอให้ท่านได้มีความสุขในช่วงสงกรานต์ พบญาติ เลี้ยงรุ่น พบเพื่อน เทียว ก็ขอให้มีความสุขและปลอดภัยครับ

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับ สวัสดีครับ

นายรัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี

ผอ. สพม.14

7 เมษายน 2559

